

Số: 665 /TB-CTHADS

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Tại Hội nghị Giao ban công tác Thi hành án dân sự 9 tháng năm 2018

Ngày 05/7/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Giao ban công tác để đánh giá toàn diện kết quả công tác Thi hành án dân sự (THADS) 9 tháng và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Dũng - Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên thuộc Cục, Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Hội nghị nghe trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác THADS 9 tháng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp 3 tháng cuối năm 2018; báo cáo chuyên đề về những vi phạm, vướng mắc trong quá trình giải quyết thi hành án thông qua các Tổ công tác, Đoàn kiểm tra; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSD ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 – 2021; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện 04 chỉ tiêu, báo cáo từng vụ việc có giá trị trên 50 triệu đồng và đưa ra giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm, đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018 và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn kết luận như sau:

1. Kết quả đạt được

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng năm 2018 được thực hiện nghiêm túc, chất lượng theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Tại hội nghị, qua trao đổi thảo luận về công tác chuyên môn nghiệp vụ đã phản ánh đầy đủ những kết quả thi hành án dân sự của toàn tỉnh đạt được trong 9 tháng năm 2018; làm rõ những mặt hạn chế, tồn tại, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.

Kết quả 9 tháng năm 2018, chỉ tiêu THADS về việc đạt 83% (tăng 7% so với cùng kỳ và vượt 9,5% so với chỉ tiêu được giao), về tiền đạt 33% (bằng so với cùng kỳ và thiếu 0,5% so với chỉ tiêu được giao). Bên cạnh kết quả đạt được, công tác THADS 9 tháng năm 2018 còn một số hạn chế như: một số Chi cục đạt tỷ lệ về tiền thấp; việc và tiền chuyển sang kỳ sau tăng cao; còn có một số việc khiếu nại tố cáo gây bức xúc; công tác phối hợp với các cơ quan nội chính ở một

số Chi cục còn hạn chế; một số ít cán bộ công chức còn vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo kết quả 9 tháng, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1. Quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc đối với công chức, người lao động và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra vi phạm.

Giao Phòng tổ chức cán bộ thường xuyên kiểm tra công vụ tại Cục, các Chi cục có kết luận kiểm tra công vụ và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cục. Gắn việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính với kết quả đánh giá cán bộ công chức, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

2.2. Chỉ đạo các đơn vị, Chấp hành viên giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; thực hiện ngay việc rà soát những vụ việc trả tiền, trả tài sản, giấy tờ, đề xuất hướng giải quyết phù hợp, không để vụ việc tồn đọng ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung của toàn tỉnh. Đối với các trường hợp đương sự đang thụ hình tại các Trại giam thì có biện pháp phối hợp với Trại giam để giải quyết dứt điểm. Báo cáo kết quả thực hiện về Cục trước ngày 30/8/2018. Thực hiện việc theo dõi riêng đối với những vụ việc đủ điều kiện theo quy định của Luật THADS.

Lãnh đạo Chi cục hàng tuần giao ban, hội ý, kiểm tra chỉ tiêu của Chấp hành viên để kịp thời đôn đốc thực hiện. Các Chi cục THADS (Thành phố, Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình) thực hiện ngay việc chọn "xã điểm" để thực hiện công tác phối hợp trong giải quyết thi hành án, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, báo cáo UBND. Báo cáo Lãnh đạo Cục kết quả thực hiện trước 30/8/2018. Khuyến khích các Chi cục còn lại chọn "xã điểm" để thực hiện.

2.3. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Cục kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị có khó khăn, vướng mắc cũng như trong công tác giải quyết án; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra và công tác thông kê, báo cáo đảm bảo chính xác, đúng thời hạn. Đôn đốc, theo dõi các vụ việc thi hành án trên 50 triệu đồng.

Hàng tháng các Chi cục báo cáo các vụ việc thi hành án trên 50 triệu đồng cùng với báo cáo thông kê.

Đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị đạt tỷ lệ thi hành về việc, tiền thấp, số việc, tiền chuyển kỳ sau tăng cao, đặc biệt tại các Chi cục như: huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Bắc Sơn, Văn Quan. Kể từ tháng 7/2018, Chấp hành viên thuộc Cục không đề xuất ủy thác hồ sơ về Chi cục THADS thành phố mà trực tiếp giải quyết.

2.4. Lãnh đạo các Chi cục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại và giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo đảm bảo chính xác, đúng thời hạn, đúng quy trình; trực tiếp tiếp công dân theo quy định và báo cáo đầy đủ kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ về Cục THADS theo định kỳ và đột xuất.

Chi cục trưởng thực hiện ngay các nội dung trong kết luận của Đoàn kiểm tra công tác THADS năm 2018 đã ban hành. Giao Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kết luận kiểm tra.

2.5. Quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành trong công tác THADS, đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với các hồ sơ đủ điều kiện. Mời Kiểm sát viên tham gia cùng xác minh đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp.

2.6. Kịp thời tham mưu, báo cáo Cấp ủy, Chính quyền, Ban chỉ đạo THADS về kết quả THADS trên địa bàn cũng như những vụ việc khó khăn phức tạp.

2.7. Tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác năm 2018 theo kế hoạch đề ra. Cuối năm phân loại, đánh giá công chức, người lao động khách quan, toàn diện kết quả của công chức, người lao động; khen thưởng đúng người, đúng thành tích tạo động lực, lan tỏa trong công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.8. Vận động công chức, người lao động hưởng ứng tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống THADS theo kế hoạch đã đề ra. Các đơn vị thực hiện tốt phong trào xanh – sạch – đẹp do Cục THADS phát động.

Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị giao ban công tác THADS 9 tháng năm 2018, Cục Thi hành án dân sự thông báo để các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Trưởng BCĐ THADS tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS 11 huyện, tp (để t/h);
- Trang thông tin điện tử (để đăng tải);
- Lưu VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trịnh Thị Ngọc Bích

